

Thực thi quy định nhập cư: Chính sách và cam kết của Thành phố Sacramento

Thành phố Sacramento và Sở Cảnh sát Sacramento (SPD) vẫn cam kết bảo vệ an toàn và hạnh phúc cho tất cả các thành viên cộng đồng. Luật tiểu bang California ([Dụ luật Thương viện 54](#)) nghiêm cấm các cơ quan hành pháp của tiểu bang và địa phương thi hành luật nhập cư dân sự liên bang—việc này do các cơ quan liên bang độc quyền xử lý.

Ngoài ra, [sắc lệnh thành phố trú ẩn](#) của Thành phố nêu rõ rằng không có viên chức, nhân viên hoặc đặc vụ nào của Thành phố, trong quá trình và phạm vi công việc, được sử dụng bất kỳ khoản tiền quỹ hoặc nguồn trợ giúp nào của Thành phố để thi hành luật nhập cư dân sự liên bang.

SPD cam kết giải quyết tội phạm, hỗ trợ nạn nhân và xây dựng lòng tin, bất kể tình trạng nhập cư. Để biết thêm thông tin về chính sách của SPD liên quan đến nhập cư, hãy truy cập <https://bit.ly/spd-immigration>.

Danh sách Câu hỏi Thường gặp (FAQ) này nêu rõ vai trò của SPD trong việc thực thi quy định nhập cư:

Tôi có thể bị SPD trục xuất khi dừng xe hoặc khi gọi các số dịch vụ khẩn cấp không?

Trả lời: Không

SPD không thực thi luật nhập cư liên bang. Nhân viên SPD cũng bị cấm bắt giam, giam giữ hay tiếp tục giam giữ một người chỉ dựa trên tình trạng nhập cư của họ.

Tôi có thể bị SPD trục xuất nếu tôi báo cáo tội phạm không?

Trả lời: Không

Chính sách này để thực hiện thi hành pháp luật bình đẳng và dịch vụ bình đẳng cho tất cả mọi thành viên của công chúng bất kể tình trạng nhập cư của cá nhân là gì.

Các sĩ quan SPD có thể chặn một người để xác định tình trạng nhập cư của người đó không?

Trả lời: Không

Nhân viên SPD bị nghiêm cấm điều tra, thẩm vấn, giam giữ, thu thập hoặc lưu giữ thông tin về một cá nhân chỉ để xác định tình trạng nhập cư.

SPD có hỗ trợ Cơ quan Ti hành Luật Nhập cư và Hải quan (ICE) thi hành luật nhập cư không?

Trả lời: Không

Luật tiểu bang, luật địa phương và chính sách của sở nghiêm cấm SPD tham gia vào việc thực thi liên quan đến tình trạng nhập cư của một người.

SPD có lưu giữ hồ sơ phản ánh tình trạng nhập cư của nạn nhân, nhân chứng hoặc người bị bắt không?

Trả lời: Không

SPD không lưu giữ hay duy trì bất kỳ cơ sở dữ liệu nào liên quan đến tình trạng nhập cư của một người ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc xử lý đơn xin Thị thực U.

Các viên chức SPD có giam giữ cá nhân chỉ vì tình trạng nhập cư không?

Trả lời: Không

Các viên chức SPD không bắt giữ hoặc giam giữ cá nhân chỉ dựa trên tình trạng nhập cư bị nghi vấn của họ. Ngoài ra, các thành viên sở sẽ không hỏi về tình trạng nhập cư của một người.